

เอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจ  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖)

รอบ ๕ เดือนแรก เดือนตุลาคม๒๕๖๕ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับ	ชื่อ ประเด็น ผลงาน	ประเภท ผลงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้า (✓)						ผู้รับผิดชอบ
				ศึกษา รวม รวม ข้อมูล	โครง ร่าง	ดำเนินการ วิจัย	สรุปผล	เผยแพร่	การ นำไปใช้	
๑	สถานการณ์ และผลลัพธ์ ของการ ดำเนินงาน พัฒนาสุขภาพ ของพนักงาน ในสถาน ประกอบการ โดยการมีส่วน ร่วมของ พนักงานและ การสนับสนุน ของเจ้าของ สถาน ประกอบการ	งานวิจัย	๒๕๖๕ - ๒๕๖๖	✓	✓	✓	✓	✓		กลุ่มอนามัย วัยทำงาน
๒	การศึกษา ลักษณะอาการ และผลลัพธ์ ของการ ตั้งครรภ์ของ หญิงตั้งครรภ์ที่ เข้ารับการ รักษาใน โรงพยาบาล จากการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ใน ประเทศไทย	งานวิจัย	มิถุนายน ๒๕๖๕ - พฤษภาคม ๒๕๖๖	✓	✓	✓				กลุ่มอนามัย แม่และเด็ก

ลำดับ	ชื่อ ประเด็น ผลงาน	ประเภท ผลงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้า (✓)						ผู้รับผิดชอบ
				ศึกษา รวบรวม ข้อมูล	โครง ร่าง	ดำเนินการ วิจัย	สรุปผล	เผยแพร่	การ นำไปใช้	
๓	รูปแบบการ พัฒนา ครอบครัว ชุมชนรอบรู้ สุขภาพ ภายใต้วิถีชีวิต ปกติใหม่	งานวิจัย	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	✓	✓	✓				กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์

จากข้อมูลตามแผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของสำนักส่งเสริมสุขภาพ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖) พบว่า ผลงานวิจัยตามแผนฯ จำนวน ๓ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๕ เดือนแรก เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดังนี้

**๑. สถานการณ์และผลลัพธ์ของการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานและการสนับสนุนของเจ้าของสถานประกอบการ**

ผลการดำเนินงาน การศึกษารวบรวมข้อมูล จัดทำโครงร่าง การดำเนินการวิจัย สรุปผล และเผยแพร่ ทางเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ / ส่งผลงานสมัครของรับรางวัลเลิศรัฐ ปี ๒๕๖๖ (TPSA)

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ การเก็บข้อมูลช่วงสถานการณ์โควิดทำให้ล่าช้า

แผนการดำเนินการต่อไป พัฒนาคู่มือ ๑๐ packages

**๒. การศึกษาลักษณะอาการและผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศไทย**

ผลการดำเนินงาน การศึกษารวบรวมข้อมูล จัดทำโครงร่าง และการดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวแปรที่กำหนด โดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ SPSS และทีมผู้วิจัยร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของการวิเคราะห์ข้อมูล

**๓. รูปแบบการพัฒนาครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่**

ผลการดำเนินงาน การศึกษารวบรวมข้อมูล จัดทำโครงร่าง และการดำเนินการวิจัย (ผ่านการรับรอง EC กรมอนามัย )